

การจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
(World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี ๒๕๕๘

ด้วยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันอาทิตย์ถัดจากที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนร่วมกันรำลึกถึงผู้ประสบอุบัติเหตุและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ โดยในปี ๒๕๕๘ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลัก “ถึงเวลาแล้วที่จะหยุดฆาตกรรมบนท้องถนน” (It's time to Remember – Say No to Road Crime !) เพื่อให้ปี ๒๕๕๕-๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของประชากรในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพจิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการร่วมในการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีบทบาทร่วมกันในการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและสร้างเครือข่ายรณรงค์การรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยจราจร เพื่อให้ผู้ขับขี่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนด้วยการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ใช้ความระมัดระวังไม่ประมาท และเอื้ออาทรต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน ทำให้ถนนทุกสายปลอดภัยจากอุบัติเหตุตลอดไป ซึ่งวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ระดับเด็ก เยาวชน ครอบครัวและสังคม เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งสามารถลดจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุ และผลกระทบที่เกิดกับครอบครัวผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

ศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน จัดงาน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร สำหรับส่วนภูมิภาคกำหนดจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จังหวัดชุมพร จะดำเนินการจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องสัตตบงกช โรงแรมมรกตทิวิน อำเภอเมืองชุมพร โดยจัดพิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในวันทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “มาตรการรณรงค์” ด้านการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในทุกช่องทางให้ประชาชนและส่วนราชการ รับทราบและเกิดความตระหนักเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

ทั้งนี้เนื่องในโอกาส “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ประจำปี ๒๕๕๘ ขอแสดงความเสียใจ และร่วมรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนทุกคน รวมทั้งเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน และครอบครัวของผู้สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทุกครอบครัว มีกำลังใจ กำลังใจ ที่เข้มแข็ง และร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในสังคมต่อไป